

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến thái độ, hành vi của người dân về công tác nhân đạo. Duy trì bảo trợ thường xuyên 840 địa chỉ nhân đạo. Hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở. Phần đầu 1% dân số toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, 100% các cấp hội CTĐ có nguồn quỹ để triển khai các hoạt động nhân đạo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp hội CTĐ Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo theo hướng tập trung về cơ sở, về cộng đồng, góp

phần bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp hội cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ, đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động, phong trào CTĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hoạt động của các cấp hội CTĐ. Tăng cường cùng cố, phát triển tổ chức hội và nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ để tổ chức các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là việc phối hợp với chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt quy định của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động CTĐ. Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức trong nước và quốc tế thông qua các dự án nhân đạo.



Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: HIẾN TRÂM

Các đồng chí đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh chú trọng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên và các tổ chức khác trong hoạt động nhân đạo. Xây dựng, triển khai các giải pháp phù hợp để huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia vào các hoạt động nhân đạo theo tinh thần của cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Xây dựng chương trình phối hợp hoạt động bảo đảm việc vận động,

trợ giúp cũng như tổ chức các hoạt động nhân đạo được tiến hành đồng bộ, có ý nghĩa giáo dục cao, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong hoạt động nhân đạo. Tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh bức trường mang đồng chí: "Hội Chữ thập đỏ tỉnh XI, Bình: Đoàn kết, đổi mới, xứng

đáng và lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo toàn dân".

Đại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 37 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 26/30 xã, thị trấn có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, 10 xã có nguy cơ cao với trên 10 F0. Các F0 nằm ở 49/208 thôn trên địa bàn huyện. Để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, huyện Vũ Thư đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm nhanh trên diện rộng, trong đó đợt 1 xét nghiệm 67.000 mẫu, đợt 2 xét nghiệm 97.000 mẫu. Hiện nay, toàn huyện có trên 84% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19, trên 10% được tiêm mũi 2. Dự kiến trong hai ngày 17 - 18/11 huyện sẽ tiêm gần 51.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi từ đủ 12 đến 17 tuổi và mũi 1, mũi 2 cho công dân từ 18 tuổi trở lên. Để tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch ở cơ sở, huyện Vũ

Thư đã thành lập 30 tổ công tác ở 30 xã, thị trấn; đồng thời, bổ sung 208 cán bộ cho 208 thôn trên địa bàn. Bên cạnh việc tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hiện mỗi xã đều thành lập 2 xe tuyên truyền lưu động để nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Sau khi nghe huyện báo cáo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương phải công khai, minh bạch thông tin tình hình dịch bệnh, nguồn lây, các biện pháp phòng tránh, trong đó hiệu quả nhất là phải thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" + vắc-xin + công nghệ + ý thức người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền. Khi phát hiện F0 phải truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh. Huyện chú

động phương án vận chuyển F0 liên điều trị tập trung tại tỉnh, không để ở địa phương. Đối với các trường hợp F1, thực hiện sàng lọc những trường hợp nguy cơ cao thì cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Có kế hoạch bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ thôn, xã, các tổ Covid-19 cộng đồng; cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho đội ngũ làm công tác phòng, chống dịch. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong phòng, chống dịch, không được trông chờ, ỷ lại.

Đồng chí yêu cầu huyện Vũ Thư tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng kiểm soát, khống chế, dập tắt dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

* Sáng ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi tại một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Theo kế hoạch, từ ngày 17/11 đến hết ngày 21/11, tỉnh

sẽ tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi tại thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Trong đó, thành phố Thái Bình được phân bổ 18.102 liều, bố trí tiêm tại 25 điểm trường; huyện Vũ Thư được phân bổ 17.496 liều, bố trí tiêm tại 37 điểm trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, thực hiện lập danh sách trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi theo nhóm đối tượng; tổ chức lấy ý kiến bố, mẹ, người giám hộ của trẻ vào phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19; phối hợp với ngành Y tế triển khai hoạt động tiêm chủng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong quá trình tiêm...

Kiểm tra trực tiếp công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá tình hình dịch Covid-19 tại Thái Bình đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Do đó, việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân, trong đó có trẻ

em từ đủ 12 đến 17 tuổi là hết sức cần thiết. Để bảo đảm công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế bảo đảm công tác tiêm chủng được tiến hành chặt chẽ, an toàn, khoa học. Quá trình khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm phải được thực hiện nghiêm ngặt cũng như bảo đảm quy định phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức tiêm; sau buổi tiêm phát động tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THCS Lê Hồng Phong, các đơn vị cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai tiêm đại trà trên địa bàn thành phố và huyện Vũ Thư; các trường cần chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế cũng như chính quyền địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch tiêm; ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư y tế, hệ điều kiện bảo đảm tiêm chủng trong phạm vi toàn tỉnh thời gian tới với mục tiêu tiêm vắc-xin toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

NHÓM PHÒNG VIÊN

TIẾP TỤC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, chiếm hơn 80% số người từ 18 tuổi trở lên. Để tăng diện bao phủ vắc-xin trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng đáp ứng với diễn biến của dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương tiếp tục quan tâm phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 với tổng số 984.000 liều, gồm số vắc-xin tiêm trả mũi 2 đã đến hạn 713.000 liều, còn lại là số vắc-xin tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và số vắc-xin tiêm mũi 1 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi theo kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động rà soát tình hình sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 được cấp từ nguồn Bộ Y tế và các nguồn khác và số vắc-xin còn tồn, báo cáo nguyên nhân. Trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vắc-xin được cấp phải báo cáo kịp thời để điều phối việc sử dụng vắc-xin hiệu quả. Địa phương, đơn vị nào nhận vắc-xin từ nguồn khác không báo cáo Bộ Y tế, không kiểm định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm. Sở y tế các tỉnh, thành phố phải đề xuất nhu cầu cấp vắc-xin từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn và nhu cầu vắc-xin năm 2022. Sau ngày 20/11, địa phương nào không có đề xuất được hiểu là không có nhu cầu, Bộ Y tế sẽ không cấp vắc-xin. Bộ Y tế sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm, tỷ lệ bao phủ vắc-xin thấp trên cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng.

4 DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ...

(Tiếp theo trang 1)



Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Quốc tế Minh Long trao hỗ trợ cho các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19.

Tam Quang và UBND xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) gói hỗ trợ mua kit test Covid-19 trị giá 20 triệu đồng/xã.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp tài trợ chia sẻ, mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, chung tay cùng các địa phương, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh việc chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, các doanh nghiệp nỗ lực thi đua sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, ổn định đời sống cho hàng vạn lao động và có thêm nguồn lực hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ chính phủ, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh và các địa phương.

Triển khai tiêm hơn 77.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 tại huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình

Từ ngày 17 - 21/11, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình triển khai tiêm hơn 77.000 liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm 16.284 liều mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 và 60.744 liều mũi 1 cho người từ đủ 12 đến 17 tuổi, người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, người 18 - 19 tuổi.

Sau khi tiêm phát động cho các trường hợp từ đủ 12 đến 17 tuổi tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) vào ngày 17/11 sẽ tổ chức tiêm đồng loạt tại trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa, trạm y tế xã, các điểm trường và các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là một trong những nhiệm vụ cấp thiết giai đoạn hiện nay. Do đó, mỗi địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc-xin, vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất. Người dân cần chủ động đăng ký và tiêm vắc-xin khi đến lượt.

HOÀNG LÃNH

THÁI THỤY Tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

Sáng ngày 17/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vượt lên mọi khó khăn, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Quy mô các cấp học được củng cố; công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ được quan tâm; cơ sở vật chất các trường học được tăng cường; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động mũi nhọn như công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, kết quả tuyển sinh vào lớp 10, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, giáo dục STEM... thu được nhiều thành công. Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được Hội đồng thi đua ngành Giáo dục tỉnh đánh giá cao, xếp thứ 3/8 huyện, thành phố.

Năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa dạy và học vừa phòng, chống dịch Covid-19; duy trì hiệu quả phong trào thi đua theo chuyên đề của ngành Giáo dục, đồng thời tham gia có hiệu quả phong trào thi đua do địa phương phát động.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021 được tuyên dương, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen, giấy khen.

TRẦN TUẤN

Trao tặng khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm, kính chắn giọt bắn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng sữa tươi cho bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Trong hai ngày 15 - 16/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh trao tặng khẩu trang y tế cho hội LHPN các địa phương; tặng sữa cho các bệnh nhân Covid-19.

Hội LHPN tỉnh tặng 14.500 khẩu trang y tế cho hội LHPN các huyện Vũ Thư, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Số khẩu trang này sẽ được các đơn vị gửi tới các cơ sở hội để tặng cán bộ phụ nữ tham gia phòng, chống dịch. Hội LHPN tỉnh cũng tặng 30 thùng sữa tươi cho các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình và Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Hội LHPN tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ

công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân bình tĩnh, chủ động, không hoang mang, để cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19.

* Chiều ngày 17/11, Hội LHPN huyện Vũ Thư trao tặng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư 9.000 khẩu trang y tế.

Số khẩu trang y tế này sẽ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chuyển tặng chị em phụ nữ tham gia công tác phòng, chống dịch,

thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng ở các thôn, xã trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 10 - 17/11, hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện đã trao tặng các địa phương trên địa bàn trên 5.000 khẩu trang, 144 chai nước sát khuẩn, nước súc họng, 10 bộ đồ bảo hộ y tế, 200 chiếc chăn, mền và nhiều nhu yếu phẩm khác.

* Chiều ngày 17/11, Tỉnh đoàn và đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 350 kính chắn giọt bắn cho Bảo Thái Bình và Đài PTTH Thái Bình.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động

tác nghiệp của đội ngũ phóng viên gặp rất nhiều khó khăn, phải đối diện với những rủi ro về sức khỏe cho bản thân, gia đình. Vì vậy, kính chắn giọt bắn của Tỉnh đoàn trao tặng sẽ giúp anh chị em phóng viên có thêm trang thiết bị y tế trong quá trình tác nghiệp. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung, nhất là tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Chiều ngày 17/11, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh đã tặng quà, kính chắn giọt bắn cho các trường học ở Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

KUẬN PHƯƠNG - QUỲNH LƯU



Đại diện Báo Thái Bình tiếp nhận kính chắn giọt bắn do các cấp bộ đoàn trao tặng.